

# สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 มิถุนายน 2554

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

## เศรษฐกิจ

เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554

## สังคม

เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท

เรื่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชัยนาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ประจำ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

## แต่งตั้ง

เรื่อง แต่งตั้ง

แต่งตั้งอะมีร์ลฮัจยี หรือรอฮิสบิชาตุลฮัจยี อัลร์สมียะห์ หัวหน้าคณะผู้แทน)  
(ฮัจยีทางการ

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
(กระทรวงวัฒนธรรม)

# **1. เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้

เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เบิกเงินชดเชย (.ส.ก.ธ) สำหรับเงินที่ตรงจ่ายให้รัฐก่อนตามข้อ 1 ตามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ )FDR)+1% ในปีงบประมาณ พ .ศ.2555

รับทราบแนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารของหน่วยงานภาครัฐตามข้อ 2 และให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามข้อ 2 (1) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามข้อ 2 (2) ต่อไป

รับทราบความคืบหน้าการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีตามข้อ 3

## **สาระสำคัญของเรื่อง**

การขอชดเชยค่าต้นทุนการเงินของ ธ.ส.ก.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบหลักการให้แรงจูงใจสำหรับเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรในสวนที่เกินกว่า 60 ไร่ จากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 120 บาทต่อไร่ อัตราเบี้ยประกันสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอากรแสตมป์อยู่ที่ 129.47 บาทต่อไร่โดยมี (วงเงินงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 3,989,106,340 บาท โดยให้ ทรตรงจ่ายไปก่อนและเสนอ .ส.ก. .ศ.ขอเงินชดเชยจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ2555

กค.เบิกเงินชดเชยสำหรับเงินที่ตรงจ่ายไป.ส.ก.พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ธ. ให้รัฐก่อนตามนัยข้างต้นตามจำนวนที่จ่ายจริง พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยในอัตรา FDR+1% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (อัตราดอกเบี้ย FDR หมายถึง อัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดา ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (ซึ่งอัตราปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 3.02500 ต่อปี

แนวทางการปฏิบัติด้านเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อให้เกษตรกรผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยของภาครัฐ และเพื่อความยั่งยืนของ

ระบบการประกันภัยพืชผลจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้าน  
เอกสารของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (.อ.ภ.ช.ก) กษ) จัดส่งสำเนาแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน02) ที่  
ได้รับความเห็นชอบจาก กทให้บริการในพื้นที่ .ส.ก.ให้กับ ธ .อ.ภ.ช.  
อำเภอนั้นด้วย เพื่อที่ ธส จะได้จัดส่งให้กับผู้รับประกันภัยใช้.ก.  
ประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมต่อไป
- (2) ปรับปรุงแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน กษ)02) ให้มีการ  
ระบุแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย และดำเนินการขึ้น  
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว .ทพศ)1) ในทุกรอบการเพาะปลูก ซึ่งการ  
ดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ฐานข้อมูลการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย  
ระดับอำเภอ มีความเชื่อมโยงถึงช่วงเวลาการเพาะปลูก จำนวนเนื้อที่  
ตำแหน่งที่ตั้งแปลงเพาะปลูก และความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่  
เกษตรกรแต่ละรายประสบในแต่ละเขตพื้นที่ ระดับอำเภอ ซึ่งนอกจากจะ  
ทำให้ภาครัฐดำเนินการสร้างระบบประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ  
ภัยอื่น ๆ ให้กับเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนใน  
การพัฒนาเนื้อที่เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมกับเกษตรกรในแต่ละเขตพื้นที่  
อีกด้วย

#### การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี

สมาคมประกันวินาศภัยได้จัดทำร่างกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
แล้ว คาดว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ประกันภัยจะอนุมัติกรมธรรม์ดังกล่าวได้ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2554  
สาระสำคัญของกรมธรรม์สรุปได้ดังนี้

- (1) ความคุ้มครอง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้เอาประกันภัย โดย  
จะได้รับความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้ง  
ช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัยแต่จะไม่รวมถึงภัย  
โรคราบาดและ ศัตรูพืช
- (2) การเอาประกัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเอาประกันภัยใน  
เนื้อที่ทั้งหมดที่ทำการเพาะปลูกในอำเภอเดียวกัน ตามที่ได้แจ้งใน  
แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว .ทพศ)1)
- (3) การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

- (3.1) เกษตรกรผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน
- (3.2) เพื่อให้การจ่ายสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ ต้องรอขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยในส่วนของภาครัฐ ผู้ประกัน ภัยจะใช้สำเนาเอกสารทางราชการ 2 ฉบับ ในการพิจารณา จ่ายค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วยแบบประมวลรวบรวมการ ช่วยเหลือรายหมู่บ้าน กษ)02) ที่ได้รับความเห็นจาก ก.ก.ช. .ทพศ) และแบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว .อ1)
- (3.3) จำนวนค่าสินไหมทดแทนขึ้นกับระยะเวลาเพาะปลูก โดย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 60 วันแรก นับจากวันเริ่มเพาะปลูก จำนวน 606 ต่อไร่และวันที่ 61 ขึ้นไป จนถึงวันสุดท้ายก่อน การเก็บเกี่ยว จำนวน 1,400 บาทต่อไร่
- (3.4) ผู้รับประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจาก วันที่ได้รับเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 2 ฉบับ ที่กล่าวข้างต้น จาก ๓ ในฐานะผู้บริหารโครงการ .ส.ก.

#### (4) ช่วงเวลาในการขายกรมธรรม์

๓.ส.ก. กำหนดช่วงเวลาในการขายกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 สำหรับพื้นที่ เพาะปลูกทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ และวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 สำหรับภาคใต้

---

### สังคม

---

## **2. เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย คร่าวเรือนละ 5,000 บาท**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลเสนอ ดังนี้

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ในสถานการณ์อุทกภัยปี 2553 ที่จังหวัดสงขลาเพื่อขอรับความช่วยเหลือภายหลังวันที่ 28 มีนาคม 2554 เนื่องจากการสำรวจรายชื่อลำช้าเพราะระยะเวลาประสบอุทกภัยยาวนาน หรือสำรวจรายชื่อตกหล่น หรือเกิดข้อผิดพลาดทางด้านธุรการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,081 ครัวเรือน ซึ่งอยู่ในกรอบจำนวนครัวเรือนที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว จำนวน 1,005,470 ครัวเรือน โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งรายชื่อครัวเรือนทั้ง (.ปภ)4,081 ครัวเรือนให้ธนาคารออมสินในพื้นที่ และให้ธนาคารออมสินกำหนดแผนการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

การขยายกรอบระยะเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ปี 2554 ที่จังหวัดสงขลาชื่อครัวเรือนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (.ปภ) ภายหลังวันที่ 27 เมษายน 2554 ออกไปจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โดยรายชื่อครัวเรือนที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยในแต่ละเขตจังหวัด ร่วมกับ ปภ ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีความถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทายอดจัดส่งรายชื่อครัวเรือนกำหนด ให้ ปภ (.คชอ) ให้ธนาคารออมสินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 และให้ธนาคารออมสิน ดำเนินการกำหนดแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ทั้งนี้ โดยให้งดเว้นการจ่ายเงินช่วยเหลือในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2554 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

---

### **3. เรื่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชัยนาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 47,078 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 216,645,314.83 ล้านบาท และจังหวัดชัยนาท จำนวน 6,009 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 54,227,081 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 315,872,395.83 บาท ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ กำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบทุกข์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์แนวทางอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ที่คณะรัฐมนตรีสามารถขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้

---

## แต่งตั้ง

---

### 4. เรื่อง แต่งตั้ง

#### 1. แต่งตั้งอะมีรัลฮัจย์ หรือรอฮิสบิชาตุลฮัจย์ อัลร์สมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งนายอิสมาแอ อาลี เป็นอะมีรัลฮัจย์ หรือรอฮิสบิชาตุลฮัจย์ อัลร์สมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

#### 2. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงวัฒนธรรม)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งตั้ง นายอำพัน กิจงาม นักโบราณคดีเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (วิจัยและพัฒนาโบราณคดี)) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี (โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์)) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

---